



## ประเด็นข่าว

### โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

#### มาตรการของ สร.

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, มติชน, ข่าวหุ้น, สำนักข่าวอินโฟเควสท์)

-นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ประเทศไทยมีโอกาสเจอผู้ติดเชื้อรายใหม่ได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการเข้ามาตามแนวชายแดน หรือจากต่างประเทศบินเข้ามาและเข้าสู่สถานที่ที่กักกัน สิ่งสำคัญคือ ต้องสามารถตรวจเจอผู้ป่วยได้เร็ว ควบคุมการแพร่ระบาดให้อยู่ในวงจำกัด และสนับสนุนให้สามารถเปิดประเทศเปิดเศรษฐกิจได้กว้างขวางมากขึ้นอย่างปลอดภัย สร้างความสมดุลระหว่างสุขภาพ สังคมและเศรษฐกิจ ขอความร่วมมือประชาชนให้ป้องกันตัวเอง หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนแออัด สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าทุกครั้งที่ออกจากบ้าน ล้างมือบ่อยๆ รับประทานอาหาร ใช้ช้อนกลางส่วนตัว

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, acnews, thailandplus) ช่อง NBT

-นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า อากาศเย็นทำให้เกิดการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจได้ง่าย เช่น ไข้หวัด และไข้หวัดใหญ่ ประชาชนอาจกังวลว่าป่วยโรคโควิด 19 เพราะมีอาการคล้ายกัน แต่หากไม่ได้มีความเสี่ยง เช่น อยู่บ้าน หรือสวมหน้ากากเมื่อออกไปข้างนอก โอกาสเป็นโรคโควิดน้อยมาก

พญ.เปี่ยมลภภ แสงสายัณห์ หัวหน้ากลุ่มงานอายุรศาสตร์ปอด สถาบันโรคทรวงอก กล่าวว่า ข้อแตกต่างของไข้หวัดใหญ่และโควิด 19 คือ ไข้หวัดใหญ่มีระยะฟักตัว 1-4 วัน แพร่เชื้อได้ก่อนมีอาการ 1 วัน แต่แพร่เชื้อได้ไม่เกิน 7 วัน อาการเด่น คือ ไข้สูง 38 องศาเซลเซียส ปวดศีรษะ คัดจมูก น้ำมูกไหล และไอ หายเองได้ใน 7 วัน ส่วนโควิด 19 ระยะเวลาเกิดโรคเฉลี่ย 5-6 วัน ส่วนใหญ่ไม่เกิน 14 วัน เริ่มแพร่เชื้อได้ตั้งแต่ 1-2 วันก่อนมีอาการ แพร่เชื้อได้นานถึง 14 วัน ร้อยละ 80 ไม่มีอาการ อาการมักมีลักษณะฉับพลัน มักเป็นไข้ต่ำๆ อาจมีอาการคลื่นไส้หรือท้องเสียและไอร่วม ที่เด่นชัดคือ สูญเสียการรับรสและกลิ่น หายเองได้ใน 10-14 วัน การติดต่อเหมือนกันคือ ผ่านการไอ จาม สัมผัสถูกน้ำมูก เสมหะผู้ป่วย การป้องกันโรคเหมือนกัน คือ สวมหน้ากาก มีระยะห่าง 1-2 เมตร ล้างมือบ่อยๆ กินของร้อน ไม่ใช้ช้อนกลางร่วมกัน หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์มติชน, สำนักข่าวไทย, thailandplus, thebangkokinsight

-นพ.สุรธรรมชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รก.อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมฯ ได้ขอความร่วมมือการประสานครหลวง การประสานส่วนภูมิภาค และประเภทเทศบาล ให้รักษามาตรฐานคุณภาพน้ำประปาในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่ที่มีแรงงานต่างด้าวหนาแน่น

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ, กรมประชาสัมพันธ์, สำนักข่าวอิศรา, สยามรัฐ, บ้านเมือง, mcot, acnews, hooninside, mitihoon, bluechipthai, thailandplus, positioningmag

-นพ.วรวิทย์ ตันติวัฒนทรัพย์ ผอ.รพ.อุ้มผาง รับผิดชอบอาหารสำเร็จรูปจาก บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ผ่านโครงการ CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด 19 เพื่อเป็นกำลังใจแก่ แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรการสกัดกั้นการระบาดโควิด 19 ในพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา

#### มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (เดลินิวส์, แนวหน้า, มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, แนวหน้า, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวเอเชียฟิสิก, js.100, mcot, thailandplus, mthai, newtv, acnews, nationtv, innnews, nationweekend, springnews, tnnthailand, thansettakij, sanook, kapook, thebankokinsight, workpointtoday)

-ศบค. รายงานสถานการณ์โควิด 19 วันที่ 26 ต.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 7 ราย เป็นคนไทยเดินทางกลับจากบาหลีเรน, ออสเตรเลีย, จอร์แดน, อิรัก, ตุรกี, คูเวต และกาตาร์ เข้าสถานกักตัวของรัฐ ผู้ป่วยสะสม 3,743 ราย หายป่วยเพิ่ม 13 ราย รวมหายป่วย 3,543 ราย ยังรักษา 141 ราย ผู้เสียชีวิต 59 ราย

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(มติชน, แนวหน้า) เว็บไซต์(แนวหน้า, thebangkokinsight)

-นายจิระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผวจ.กาญจนบุรี ประกาศเปิดด่านเจดีย์สามองค์ชั่วคราวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยให้มีการส่งออกและนำเข้าสินค้าอุปโภคและบริโภค เฉพาะวันที่ 27 ต.ค. 2563 ตั้งแต่ 08.00-18.00 น. อนุญาตให้เปลี่ยนถ่ายสินค้า เปลี่ยนตัวพนักงานขับรถและพนักงานประจำรถ ไม่เกิน 2 คน ณ จุดผ่อนปรนทางการค้าด่านพระเจดีย์สามองค์ โดยต้องผ่านการตรวจคัดกรองโรคโควิด 19 ของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ปฏิบัติตามมาตรการของสร. และข้อปฏิบัติ ด้านสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด

#### ประเด็นผลกระทบ

##### 1.ความคืบหน้าหญิงฝรั่งเศสติดเชื้อที่เกาะสมุย

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า)

-นพ.วีระศักดิ์ หล่อทองคำ ผอ.รพ.เกาะสมุย เผยว่า จากการสอบสวนโรคพบผู้สัมผัสใกล้ชิดหญิงชาวฝรั่งเศส 110 ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 30 ราย แยกเป็น ครอบครัวเดียวกัน 2 ราย ผู้โดยสารเที่ยวบินเดียวกัน 12 ราย และผู้สัมผัสในชุมชน 14 ราย โดย 28 ราย ผลตรวจเป็นลบ อีก 2 ราย ได้ผลตรวจแล้วเป็นลบเช่นกัน ส่วนผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำเฝ้าระวัง 80 ราย แยกเป็น เจ้าหน้าที่สนามบิน 29 ราย ผู้โดยสารเที่ยวบินเดียวกัน 23 ราย และผู้ให้บริการทางการแพทย์ 28 ราย ทั้งหมดไม่มีอาการ

## ประเด็นข่าว

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ไทยโพสต์, ข่าวสด, มติชน, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์(มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, สำนักข่าวไทย, ข่าวหุ้น, สำนักข่าวอินโฟเควสท์) สวท.ช่อง 5, 7, NBT, TNN, ThaiPBS

-นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีหญิงชาวฝรั่งเศสติดเชื้อโควิด 19 ว่า จากการสอบสวนโรคเชื่อว่าติดเชื้อในประเทศ โดยมีโอกาสรับเชื้อใน ASQ ระหว่างวันที่ 10-12 ต.ค. แต่ไม่แพร่ในสถานกักตัวเพราะออกมาเมื่อ 15 ต.ค. และเริ่มมีอาการป่วย 17 ต.ค. ส่วนการตรวจพบเชื้อโควิดที่พีเอ็นเอสเมื่อวันที่ 22 ต.ค. ไม่บ่งชี้ว่าเป็นเชื้อของหญิงฝรั่งเศส จะต้องค้นหาผู้ป่วยที่เข้าไปใช้บริการและขยายเวลากักตัวเพิ่ม พร้อมประสานกรมสนับสนุนบริการสุขภาพให้ส่งนาคอนอกห้องจากเดิมที่ให้ออกจากห้องได้หลังผลการตรวจครั้งที่ 2 เป็นลบ ทั้งนี้ หญิงฝรั่งเศสตรวจหาเชื้อครั้งที่ 2 วันที่ 11 ต.ค. จึงคาดว่าจะมีช่วงเวลารับเชื้อระหว่างวันที่ 10-12 ต.ค. ดังนั้น การสอบสวนโรคจะระบุตัวผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อในสถานกักกันโรค และแบ่งเป็น กลุ่มเสี่ยงสูง กลางและต่ำ เพื่อจัดการตามความเหมาะสม ส่วนการถอดรหัสพันธุกรรมของเชื้อไวรัส คาดว่าจะทราบผลเร็ว ๆ นี้

สำหรับการติดตามผู้สัมผัสที่เกาะสมุย เบื้องต้นทีมปฏิบัติการรายงานว่ามีผู้สัมผัสทั้งหมด 120 ราย แบ่งเป็น ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 40 ราย ประกอบด้วย คนในครอบครัว 2 ราย สัมผัสในชุมชน 24 ราย ผู้โดยสารเที่ยวบินเดียวกัน 12 ราย แท็กซี่ 2 ราย ได้เก็บตัวอย่างผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้งหมด 28 ราย ผลตรวจออกแล้ว 27 ราย ยังไม่พบผู้ติดเชื้อและรอดผล 1 ราย ติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ 80 ราย ยังไม่มีอาการ และค้นหาผู้สัมผัสต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังปิดร้านนวด และร้าน La Bohemia Beach Lounge

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยโพสต์, เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, เดลินิวส์, สยามรัฐ, แนวหน้า, สำนักข่าวไทย, สำนักข่าวอินโฟเควสท์, thailandplus thaiPBS)

-นพ. สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รก.อธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงกรณีพบเชื้อโควิด 19 ที่พื้นผิวอุปกรณ์ออกกำลังกายในห้องฟิตเนสภายในสถานกักกัน ว่า ผู้ประกอบการฟิตเนสต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมอนามัย คุณเข้มด้านความสะอาดและปฏิบัติตามแนวทางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด ส่วนพนักงานและเทรนเนอร์ต้องสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าตลอดเวลา เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตร และจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการไม่ให้แออัด รวมทั้งทำความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องออกกำลังกาย บริเวณที่นั่งและส่วนที่เป็นจุดสัมผัสซ้ำเป็นประจำทั้งก่อนและหลังใช้อุปกรณ์

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์แนวหน้า

-นพ.พิทักษ์พล บุญมาลิก ผู้ตรวจราชการ สธ. พร้อมคณะ ลงพื้นที่เกาะสมุย เพื่อประชุมเตรียมความพร้อมรับการระบาดของโรคโควิด 19 และเตรียมรับนายภาฯ วันที่ 2 พ.ย. ที่จะเดินทางมาชมการสาธิตการเคลื่อนย้ายนักท่องเที่ยวที่เดินทางโดยเครื่องบินมายังสนามบินสมุย ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการของโรงแรม จุดคัดกรองทำเทียบเรือเฟอร์รี่ บ้านท่าหิน สำหรับผู้สัมผัสผู้ป่วยชาวฝรั่งเศสที่มีความเสี่ยงสูง 40 ราย ขณะนี้ทยอยเข้ามาตรวจ ส่วนสถานที่ที่ผู้ติดเชื้อใช้บริการได้ขอความร่วมมือให้ปิดชั่วคราวพร้อมทำการฆ่าเชื้อ มั่นใจได้ว่าเกาะสมุยมีความปลอดภัย นักท่องเที่ยวและชาวเกาะสมุยก็ใช้บริการได้ตามปกติ

นพ.วีระศักดิ์ ห่อทองคำ ผอ.รพ.เกาะสมุย ชี้แจงว่า ทีมแพทย์รพ.เกาะสมุย และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ได้เร่งเข้าแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว สามารถควบคุมสถานการณ์ให้เข้าสู่ภาวะปกติด้วยการทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ และข่าวสารที่สังคมได้รับรู้ด้วยข้อเท็จจริง

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน

-นางศุภาภาณูญ ยอดฉูด ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเกาะสมุย กล่าวว่า หลังมีข่าวหญิงชาวฝรั่งเศสติดเชื้อ มีนักท่องเที่ยวไทยสอบถามเรื่องกลับไปแล้วต้องกักตัวหรือไม่ ซึ่งสสอ.เกาะสมุย แจงว่า ไม่ต้องกักตัว ทำให้สัปดาห์ที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวตามปกติ และมีความระมัดระวังตัวเองสวมหน้ากากอนามัยมากขึ้น

## 2.การเปิดรับนักท่องเที่ยว

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์มติชน

-นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า การเปิดรับนักท่องเที่ยว STV รอบที่ 2 วันที่ 26 ต.ค. จากกว่างโจว ประเทศจีน มีกำหนดถึงไทยประมาณ 13.00 น. จำนวน 147 ราย เข้าพักในสถานที่กักกันที่ กทม. ส่วนรอบต่อไปวันที่ 28 ต.ค.นี้ จากนครเซี่ยงไฮ้ เข้าพักในสถานที่กักกันที่ กทม. เช่นกัน ส่วนกรณีมีผู้เสนอให้เปิดรับนักท่องเที่ยวจากจีนแบบไม่ต้องกักตัวหรือกักตัวระยะสั้นระหว่างรอผลตรวจ หาก สธ.ประกาศใช้มาตรการลดการกักตัว ทางการท่องเที่ยวก็พร้อมจะปฏิบัติตามทันที

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, สปริงนิวส์, แนวหน้า, โพสต์ทูเดย์, กรมประชาสัมพันธ์, 77kaoded)

-นายกิตติพงษ์ กิตติขจร รองผอ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายปฏิบัติการ 1) ให้การต้อนรับผู้โดยสารชาวจีนที่เป็นนักท่องเที่ยว STV ชุดที่สอง 145 คน จากเมืองกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเที่ยวบินดังกล่าวมีผู้โดยสารทั้งหมด 279 คน เป็นนักท่องเที่ยวประเภท STV 145 คน ที่เหลือเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติ 118 คน และคนไทย 16 คน

## 3.การควบคุมโรคที่ อ.แม่สอด จ.ตาก

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์(มติชน, ข่าวหุ้น, สำนักข่าวไทย)

-นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า เหตุการณ์พบพนักงานขับรถชาวเมียนมาติดเชื้อเข้ามาที่ อ.แม่สอด จ.ตาก มีการค้นหาผู้สัมผัสและพื้นที่ใกล้เคียง กว่า 10,000 ราย ยังไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม และวันนี้จะครบกำหนด 14 วัน ขณะนี้มีมาตรการเข้มข้นในการห้ามคนเข้ามาทางชายแดน การเข้มงวดการขนส่งสินค้า

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ไทยรัฐ, มติชน) เว็บไซต์ naitontv.

-ในการเปิดด่านพรมแดน อ.แม่สอด จ.ตาก วันแรก สินค้าบางส่วนมีการถ่ายระหว่างรถไทยและรถเมียนมาแบบนิวนอร์มอล คือมีสะพานรางเลื่อนถ่ายสินค้าโดยไม่มีการสัมผัสกัน รวมทั้งมีการตรวจคัดกรองโควิดอย่างเข้มข้นโดย สคร.ที่ 2 จ.พิษณุโลก และทีม สสจ.ตาก รพ.แม่สอด นาคอนขับรถ

## ประเด็นข่าว

เมียนมาทุกรายเก็บตัวอย่าง จากนั้นให้สวมเสื้อสีแดง และอยู่คนละฝั่งของแนวกั้น ห้ามใกล้ชิดกับแรงงานฝ่ายไทยที่สวมเสื้อสีเขียว

### 4. ชาวจีนวิพากษ์หมดยุติเตรียมหนีเข้าไทย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

-เจ้าหน้าที่รัฐบาลท้องถิ่นเมียนมา จังหวัดเมียวดี ตรงข้าม อ.แม่สอด จ.ตาก แจ้งว่า ชาวจีนที่ลงทุนและทำงานในเขตอิทธิพลของชนกลุ่มน้อยกะเหรี่ยงชายแดนไทย-เมียนมา ด้าน จ.ตาก กำลังวิตกกับการถูกจับกุมและพยายามจะหนีข้ามแม่น้ำเมยเข้ามาเขตไทย หลังจากที่หนังสือเดินทางและวิซ่าหมดยุติ จำแนกเป็น จีน 1,914 คน ชาวเวียดนาม 34 คน ลาว 2 คน มาเลเซีย 8 คน ไต้หวัน 2 คน กัมพูชา 2 คน ฟิลิปปินส์ 4 คน ออสเตรเลีย 1 คน ด้านทหารจากกองกำลังนเรศวร และหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 อ.แม่สอด ได้ตรึงแนวชายแดนเพิ่มมากขึ้น เน้นพื้นที่ที่ชาวจีนอาศัยอยู่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านตลอดแนวชายแดน

### 5. การพิจารณาลดระยะเวลากักตัว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผู้จัดการ

-นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโควิด 19 จะออกมาในสัปดาห์นี้ เพื่อสร้างความชัดเจนให้กับคนต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทย เพราะจะมีผลต่อการลดระยะเวลากักตัวจาก 14 วันเป็น 10 วัน หรือน้อยกว่า 10 วัน

### สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, แนวหน้า, ข่าวสด, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, New18, JS100, เนชั่นทีวี, ศูนย์ข่าวแอฟริกา, สำนักข่าวอินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวหุ้น, ฐานเศรษฐกิจ, กรมประชาสัมพันธ์, thenation, nationtv, thestandard, thebangkokinsight, newtv, Xinhua thai)

-องค์การอนามัยโลก เตือนว่า บางประเทศกำลังอยู่ในอันตรายจากจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น และเรียกร้องให้เร่งดำเนินการขั้นเด็ดขาดเพื่อควบคุมการระบาดของไวรัส

-เมียนมา สั่งยกเลิกมาตรการควบคุมการระบาดของโควิด 19 รวมถึงยกเลิกคำสั่งห้ามรวมตัวกันเป็นจำนวนมากและการกักตัวอยู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนออกไปใช้ชีวิตเลือกตั้งทั่วไปที่กำลังจะมีขึ้น

-จีน เร่งตรวจคัดกรองประชาชนในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ หลังพบผู้ติดเชื้อแบบไม่แสดงอาการ 161 คนในวันเดียว

-สหรัฐฯ พบผู้ติดเชื้อ 88,973 คน เสียชีวิต 906 ราย ด้านสมาคมจิตวิทยาชาวอเมริกันเปิดเผยว่า ชาวอเมริกันเกือบ 8 ใน 10 มีปัญหาเรื่องสุขภาพจิต โดยมีความเครียดจากการได้รับผลกระทบของโรคโควิด 19

-อินเดีย อัตราการหายป่วยโรคโควิด 19 ในประเทศ เพิ่มขึ้นเป็นเกือบร้อยละ 90 ส่วนผู้ว่าการศรนาครกลางของอินเดีย ตรวจพบติดเชื้อแบบไม่แสดงอาการ

-รัสเซีย ระบาดรอบสอง ผู้ติดเชื้อวันเดียว 1.7 หมื่นราย

-ฝรั่งเศส พบติดเชื้อเกิน 5.2 หมื่นราย และประกาศเคอร์ฟิวส์ควบคุมไวรัส

-โคลอมเบีย มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 8,769 ราย ผู้เสียชีวิต 30,000 ราย

-บัลแกเรีย นายกรัฐมนตรีตรวจพบติดเชื้อโควิด 19

-ฝรั่งเศส ผู้ติดเชื้อวันเดียว 52,010 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 1,138,507 ราย เสียชีวิตเพิ่มอีก 116 ราย รวมเสียชีวิต 34,761 ราย

-สเปน เป็นประเทศแรกในสหภาพยุโรปที่มีผู้ติดเชื้อเกิน 1 ล้านคน นายกรัฐมนตรีเปโดร ซานเชส ได้ประกาศภาวะฉุกเฉินแห่งชาติ และบังคับใช้เคอร์ฟิวทั่วประเทศ รวมทั้งแคว้นปกครองตนเอง 17 แคว้น

-เบลเยียม อาจมีเตียงผู้ป่วยในไอซียูไม่เพียงพอ หากในสองสัปดาห์นี้ยังคงมีผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

-มาเลเซีย พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,240 ราย ผู้ติดเชื้อรวม 27,805 ราย

-อินโดนีเซีย ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3,222 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 392,934 ราย สูงที่สุดในอาเซียน การติดเชื้อลุกลามไปทั้ง 34 จังหวัดของอินโดนีเซีย

-ลาว เตรียมตรวจคนเข้าเมืองแบบด่วน-ลดเวลาพักตัว ในกลุ่มนท.

-บังคลาเทศ ใช้มาตรการเด็ดขาดให้คนสวมหน้ากากอนามัย

-สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อ 43,404,812 ราย เสียชีวิต 1,159,831 ราย สหรัฐฯ มีผู้ติดเชื้อสูงสุด 8,889,577 ราย รองลงมาคือ อินเดีย 7,909,959 ราย บราซิล 5,394,128 ราย รัสเซีย 1,531,224 ราย ฝรั่งเศส 1,138,507 ราย สเปน 1,110,372 ราย อาร์เจนตินา 1,090,589 ราย และโคลอมเบีย 1,015,885 ราย

### มอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทาน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus, กรมประชาสัมพันธ์

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. พร้อมด้วยนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผวจ.ระยอง พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมสุขภาพจิต และคณะผู้บริหาร มอบอุปกรณ์รถเข็นและอุปกรณ์การแพทย์พระราชทาน ในพระนามาภิไธยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ช่วยเหลือเด็กและคนพิการในพื้นที่จ.ระยอง ภายใต้โครงการ “การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์มอบอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการสำหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวในจังหวัดระยอง” ประจำปี 2563 ประกอบด้วย รถเข็นวีลแชร์ จำนวน 73 คัน ประกอบด้วย รถเข็นสำหรับเด็ก 16 คัน รถเข็นสำหรับผู้สูงอายุ 27 คัน และสำหรับคนพิการ 30 คัน มูลค่ารวม 2,318,210 บาท

## ประเด็นข่าว

### เขตฯ 9 ตั้งเป้ายกระดับ 90 รพ.

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน

-เสนอข่าว พญ.พรรณประภา ยงค์ตระกูล โฆษก สธ. เปิดเผยว่า เขตสุขภาพที่ 9 พัฒนา 90 รพ.เป็น สมาร์ท ฮอสปิทัล บูรณาการแผนพัฒนาบริการสุขภาพ จัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เปิดฟาสต์ แทร็ก ส่งต่อผู้ป่วยทุกระดับ พัฒนางานฉุกเฉินช่วยรักษาทันเวลา เชื่อมโยงข้อมูลเป็นหนึ่งเดียว จัดโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วัน พลัส ช่วยแม่และเด็กแข็งแรง พัฒนาระบบ Teleline/Telehelp เพื่อจัดบริการผู้ป่วยโรคเรื้อรังตามแนววิถีชีวิตใหม่ พัฒนาระบบข้อมูลเชื่อมโยงตั้งแต่ รพศ.ถึง รพ.สต. และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ H 9 Help Connect Platform ช่วยดำเนินงาน เพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งต่อให้แก่หน่วยบริการ

### พัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. มติชน, เดลินิวส์ เว็บไซต์ (acnews, มติชนออนไลน์, thebangkokinsight, MCOT, thailandplus, ฐานเศรษฐกิจ)

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. เผย ความคืบหน้าการดำเนินงานตามพ.ร.บ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 ในปี 2563 มีหน่วยบริการปฐมภูมิ และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิใน 12 เขตสุขภาพทั่วประเทศ เพิ่มขึ้น 1,991 หน่วย ครอบคลุมประชาชน 19,626,529 คน คิดเป็นร้อยละ 29.26 ตั้งเป้าปี 2564 เพิ่มขึ้น 2,500 หน่วย ครอบคลุมประชาชน 25 ล้านคนได้รับการดูแล โดยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ (หมอ 3 คน) นอกจากนี้ ได้เพิ่มพูนความรู้ให้กับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมด้านสุขภาพ เช่น อสม.อาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.) ให้ได้รับการอบรมเพิ่มเติมระยะสั้นด้านสุขภาพปฐมภูมิให้เกิดความเชี่ยวชาญยิ่งขึ้น สนับสนุนแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและจหนท.สาธารณสุขดูแลสุขภาพประชาชน จะทำให้การทำงานในหน่วยปฐมภูมิหรือการดูแลสุขภาพมีประสิทธิภาพครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

### แนวทางควบคุมคุณภาพน้ำประปา

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. มติชน เว็บไซต์ thebangkokinsight, thailandplus, มติชนออนไลน์, MCOT

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รักษาการแทนอธิบดีกรมอนามัย เผย ขอความร่วมมือการประสานรณรงค์ การประปาส่วนภูมิภาค และประปาเทศบาล เฝ้าระวังและรักษามาตรฐานคุณภาพน้ำประปาในช่วงโควิด 19 โดยเฉพาะในพื้นที่เปราะบาง ทั้งในแหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่ที่มีแรงงานต่างด้าวหนาแน่น เพื่อรองรับการเปิดประเทศ ได้จัดทำคำแนะนำในการดูแลคุณภาพน้ำประปา ดังนี้ 1.แหล่งน้ำดิบ ดูแลรักษาไม่ให้มีขยะ 2. ควบคุมกระบวนการผลิตเกณฑ์มาตรฐาน เพิ่มความเข้มข้นของคลอรีนในกระบวนการฆ่าเชื้อโรคให้มีคลอรีนอิสระคงเหลือไม่ต่ำกว่า 1 ppm. ที่ต้นทาง 3. ดูแลระบบท่อน้ำไม่ให้แตก รั่ว เฝ้าระวังปริมาณคลอรีนไม่ต่ำกว่า 0.5 ppm. 4. เจ้าหน้าที่ดูแลกระบวนการผลิตน้ำ ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของ สธ. หากป่วยให้หยุดปฏิบัติงาน และไปพบแพทย์ และ 5.ดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ผลิต ตามมาตรการ 5 ส.

### โรค RSV ในเด็ก

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. แนวหน้า, เดลินิวส์, ข่าวสด เว็บไซต์ thebangkokinsight, ไทยรัฐ, แนวหน้า

-นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพฯ มหานคร กล่าวว่า ในช่วงปลายฤดูฝน เข้าสู่ต้นฤดูหนาวอากาศเปลี่ยนแปลงและอาจส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนได้ โดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ซึ่งโรค RSV หรือ Respiratory Syncytial Virus โดยเฉพาะในเด็กอายุ ต่ำกว่า 3 ขวบ โดยอาการของโรคคือ มีไข้สูง ไอมากและมีเสมหะมาก ซึมลง หายใจลำบาก หอบเหนื่อย ตัวเขียว จากการ ขาดออกซิเจน ติดต่อการสัมผัสสารคัดหลั่งต่างๆ เช่น น้ำมูก น้ำลาย ที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม นาน 30 นาที ส่วนการป้องกันโรคทำได้ อาทิ ล้างมือบ่อยๆ รับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ดื่มน้ำมากๆ และให้พักผ่อนให้เพียงพอ

### ฉลองนวดไทยมรดกโลก

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. เดลินิวส์, ข่าวสด เว็บไซต์ เดลินิวส์, ข่าวสด

-วัดโพธิ์ จะจัดงานฉลองนวดไทย มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ในวันที่ 29 ต.ค.-2 พ.ย.นี้ มี กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม โรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพนฯ และมูลนิธิ "สิริวัฒนภักดี" ร่วมจัดงาน โดย สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ได้มีพระเมตตาจะมาร่วมงานด้วย

### สิงคโปร์สั่งระงับวัคซีนไขหวัดใหญ่

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ บางกอกบิซนิวส์, ฐานเศรษฐกิจ, ผจก.ออนไลน์, สำนักข่าวไทย, ไทยรัฐ

-เสนอข่าว ก.สาธารณสุขและสำนักงานวิทยาศาสตร์สุขภาพของสิงคโปร์ (HAS) ตัดสินใจระงับใช้วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 2 ชนิด ตามมาตรการป้องกันล่วงหน้า ได้แก่ SKYCellflu Quadrivalent และ VaxigripTetra หลังมีชาวเกาหลีใต้เสียชีวิตหลังฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่จำนวน 48 ราย และพบว่าวัคซีน 5 ล้านโดส ซึ่งต้องเก็บด้วยการแช่เย็น แต่ต้องสัมผัสกับอุณหภูมิห้องในระหว่างการขนส่งไปยังสถานพยาบาล อย่างไรก็ตามเกาหลีใต้ยังคงเดินหน้าโครงการฉีดวัคซีนของรัฐบาลต่อไป เนื่องจากไม่พบความเชื่อมโยงโดยตรงระหว่างผู้เสียชีวิตกับการฉีดวัคซีน

### แอปพลิเคชัน AirBkk

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ เว็บไซต์ ผจก.ออนไลน์, thailandplus, nationtv., บางกอกบิซนิวส์, มติชน, สำนักข่าวไทย, ผจก.ออนไลน์, ฐานเศรษฐกิจ, กรมประชาสัมพันธ์

-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกทม. โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ผู้ว่าฯ อัศวิน ระบุข้อความว่า กทม.เตรียมรับมือฝุ่น PM 2.5 โดยในช่วงฤดูหนาวที่สภาพอากาศปิดระหว่างเดือนธ.ค.63 - ก.พ.64 สามารถติดตามการรายงานสถานการณ์ฝุ่น pm2.5 ผ่านช่องทางต่างๆ ผ่านแอปพลิเคชัน AirBKK ดาวโหลดได้แล้วทั้งระบบ android และ ios



## ประเด็นข่าว

ข่าวปลอม สมุนไพรแก้ผมหงอก

สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์

-เสนอข่าว จากกรณีมีคำแนะนำวิธีแก้ผมหงอก ด้วยว่านหางจระเข้ ใบบัวบก ใบฝรั่ง และบอระเพ็ด อย.ชี้แจงว่า ผมหงอกเกิดจากการที่เซลล์รากผมไม่ผลิตเม็ดสีแล้ว การรักษาผมหงอกจะต้องทำให้เซลล์ผมผลิตเม็ดสีได้ ซึ่งสมุนไพรทั้ง 4 ชนิดไม่สามารถสร้างเม็ดสีให้กับเซลล์ผมได้

**สำนักสารนิเทศ**

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

☎ 0 2590 1311-2

☎ 0 2591 8612-3

🌐 <http://pr.moph.go.th>

f fanmoph

🐦 pr\_moph

📺 healthmoph

📺 moph channel



**สำนักสารนิเทศ**

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

☎ 0 2590 1311-2

☎ 0 2591 8612-3

🌐 <http://pr.moph.go.th>

f fanmoph

🐦 pr\_moph

📺 healthmoph

📺 moph channel

